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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1/2566
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
****************************

ผู้มาประชุม

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายประยุทธ เกษี ประธานสภาฯ ประยุทธ เกษี
2 นายอ่างทอง สมเพชร รองประธานสภาฯ อ่างทอง สมเพชร
3 นายทองมา ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ทองมา ธุระกิจ
4 นายภาษิต ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ภาษิต ธุระกิจ
5 นายสมัย บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 สมัย บัวระบัน
6 นายอํานาจ จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 อํานาจ จอมคําสิงห์
7 นายทรงฤทธิ์ แสงคําไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 ทรงฤทธิ์ แสงคําไพ
8 นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ ส.อบต. หมู่ที่ 6 บุญเกง ทรงสิทธ์ิ
9 นายมงคล แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 มงคล แสนสิงห์
10 นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 ศรัญญา สิทธิภักดิ์
11 นายวิรัญ ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 วิรัญ ภูเนตร
12 นายรังสรรค์ อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 รังสรรค์ อุ่นเจริญ
13 นายทองสุข วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ 13 ทองสุข วรนาม
14 นายประทวน ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 ประทวน ใหญ่แก่นทราย
15 นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา ส.อบต. หมู่ที่ 15 เอมอร บุญศักดิ์รักษา
16 นายหวัน สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 หวัน สารมูล

ผู้เข้าร่วมการประชุม
ลําดับ ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายสหาย สังฆะมะณี นายก อบต. สหาย สังฆะมะณี
2 นายคําพันธ์ มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. คําพันธ์ มาตย์วิเศษ
3 นายทองอินทร์ กันลา รองนายก อบต. ทองอินทร์ กันลา
4 ร้อยตรีโยธิน อุปรา เลขานุการนายก อบต. โยธิน อุปรา
5 นายสมบูรณ์ แข้คํา เลขานุการสภาฯ/ปลัด

อบต.
สมบูรณ์ แข้คํา



2

ลําดับ ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
6 นางกอบกุล เฟื่องฟู รองปลัด อบต. กอบกุล เฟื่องฟู
7 นางจิตรลดา จิณฤทธิ์ หัวหน้าสํานักปลัด จิตรลดา จิณฤทธิ์
8 นางสําเนียง ปัญญา ผอ.กองคลัง สําเนียง ปัญญา
9 นายเชิดชาย รักไท้ ผอ.กองช่าง เชิดชาย รักไท้
10 นางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์
12 นางนาตยา มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นาตยา มันตาพันธ์
13 นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน บูรณ์ศิริ ภาวะลี
14 นายสัญญา ยิ่งกําแหง หน.ฝ่ายก่อสร้าง สัญญา ยิ่งกําแหง
15 นางศิรินนาถ ศรีประสาน นักพัฒนาชุมชน ศิรินนาถ ศรีประสาน
16 นางณิชาภา อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณิชาภา อุประจันทร์
17 นายจิระเดช ชุมสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการ จิระเดช ชุมสิงห์
18 นางอรทัย แสงสุระ ผช.จพง.ธุรการ อรทัย แสงสุระ
19 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ ปนัดดา ขาวศรี
20 นางวาณี จรรยา ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ วาณี จรรยา
21 นางสาวกุลการ ละมุลพงษ์ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน
กุลการ ละมุลพงษ์

22 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จพง.สาธารณสุข ศิรินทิพย์ ศรีตะวัน
23 นางสาวศศิประภา เฉลยพจน์ ผช.นักทรัพยากรบุคคล ศศิประภา เฉลยพจน์
24 นางมันทนา สีดาบุตร คนครัว มันทนา สีดาบุตร

25 นายสุเมธี ปุณลา คนงานท่ัวไป สุเมธี ปุณลา

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
- - - -
- - - -

เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา โดยมี นายประยุทธ เกษี ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1/2566 ในวันท่ี 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมธรรมา
ภิบาลองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
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ประธานสภาฯ - กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2566

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานสภาฯ - ครับท่านสมาชิกทุกท่าน คงได้รับเอกสารประกอบการประชุมท่ีส่งมา

ด้วยครบทุกท่าน แล้วนะครับ

- การประชุมสมัยสามัญท่ี 4/2566 ปกติเริ่มในวันท่ี 10 พฤศจิกายน

2566 แต่เลื่อนมาเปิด 13 พฤศจิกายน 2566 เพราะเอกสาร

การประชุมเสร็จไม่ทันวันปิดสมัยการประชุม คือวันท่ี 24

พฤศ จิก ายน 2566 วา ระก ารประชุ ม ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น กา รแถล ง

ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ในรอบปีท่ีผ่านมารายละเอียด

ตามเอกสารท่ีส่งให้แล้ว

- ช่วงเวลานี้จังหวัดร้อยเอ็ด มีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด

ชิงแชมป์โลก ระหว่างวันท่ี 7 – 12 พฤศจิกายน 2566 เพิ่งปิดการ

แข่งขัน ไปเม่ือวาน นับเป็นเกียรติกับจังหวัดร้อยเอ็ดเราเป็นอย่างยิ่ง

เป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดให้ท่ัวโลกได้รับรู้ด้วย

- เม่ือวานมีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรแห่งประเทศไทย เลือกพร้อมกัน

ท่ัวประเทศ เอาแค่ 20 คน ภาคอีสานเรา 7 คน ภาคเหนือ 5 คน

ภาคกลาง 4 คน และภาคใต้ 4 คน ในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ทําการอยู่

ท่ีศาลากลางชั้น 1 จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์มาเลือกตั้งคือ

ต้องเป็นสมาชิกกองทุน เขามีเงินให้ยืมไปประกอบอาชีพ เช่น เลี้ยงวัว

และมีการชําระหนี้ให้ เพื่อไม่ให้เกษตรกรถูกยึดท่ีทํากิน มีการประสาน

มาให้ขอใช้สถานท่ี ขอบุคลากร อบต. เป็นสถานที่เลือกตั้งและเป็น

ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง

- แสดงความเป็นห่วงเกษตรกรที่เก่ียวข้าวแล้ว ไม่ตามไปดูให้รถเขาขน

เขาไปขายเลยค่อยดูบิลอย่างเดียว เป็นการเสียเปรียบอยากให้

เกษตรกรสนใจผลประโยชน์ของตนเองด้วย
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- อีกเร่ือง รัฐบาลช่วยเหลือหลายอย่างแก่เกษตรกร เช่น ปล่อยกู้

ดอกเบี้ยต่ํา และช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท ตอนนี้รอ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วก็จะโอนเงินจ่ายให้แก่เกษตรกร

ระเบียบวาระท่ี 2 - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการชี้แจงครับ

นายสมบูรณ์ แข้คํา - ครับ ท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกทุกท่าน การประชุมคร้ังท่ีแล้ว

ปลัด อบต. มีทั้งหมด 4 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2566

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2566

ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2566

ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2566

- โดยการประชุมท้ัง 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของ

สภาฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง และรายละเอียดตามเอกสารที่

ส่งให้ท่านแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขเรียนเชิญครับ

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเรียนเชิญได้ครับ

- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขถือว่ารับรอง

มิตท่ีประชุม

ท่ีประชุมไม่มีการขอแก้ไขรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- 3.1 รายงานการเงินการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประธานสภาฯ - ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานชี้แจงครับ

นางสําเนียง ปัญญา - ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน สําหรับสิ้นปี 2566

ผอ.กองคลัง สตง.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าตรวจสอบแล้ว เม่ือวันท่ี 27 – 30 ตุลาคม

2566 แต่ยังไม่รับรองงบการเงินมาให้ อบต.ทราบ

- ดังนั้น วันนี้ กองคลังจึงขอรายงานเพียงรายรับและรายจ่ายในรอบปี

ดังนี้

1) รายรับจริงประจําปีงบประมาณ 2566
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- รายได้จัดเก็บเอง 1,713,717.73 บาท

- รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้ว 25,444,592.86 บาท

จัดสรรให้ อบต.

- รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุน 30,016,221.00 บาท

- รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,994,300.00 บาท

รวมรายรับทั้งส้ิน 63,168,831.59 บาท

2) รายจ่ายจริงประจําปีงบประมาณ 2566

- งบกลาง 17,633,103.00 บาท

- งบบุคลากร 18,033,881.00 บาท

- งบดําเนินงาน 9,186,963.51 บาท

- งบดําเนินงาน 121,300 บาท

(เงินอุดหนุนจากหน่วยอื่น)

- งบเงินอุดหนุน 2,359,550 บาท

- งบลงทุน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 5,873,000 บาท

รวมจ่ายทั้งส้ิน 54,066,497.51 บาท

ผลต่างรับจ่าย 9,102,334.08 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแผ่นท่ี 2,3 ท่ีส่งให้ท่านแล้ว ขอบคุณ ค่ะ

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

- ไม่มีผู้อภิปราย

- ผมขอให้ท่าน ดูรายรับกับประมาณการรายรับว่าใกล้เคียงกันอย่างไร

ดูเพื่อเรียนรู้ ผมดูแล้วใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง

- สังเกตดูงบลงทุนทําใหม่จ่ายน้อยมาก

- ท่ีประชุมไม่มีผู้อภิปราย ถือว่ารับทราบนะครับ ผมขอไประเบียบ

วาระ 3.2

- 3.2 รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

ประธานสภาฯ - เชิญเจ้าหน้าท่ี อบต. ชี้แจงรายละเอียด
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นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี - ค่ะ ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกทุกท่านค่ะ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมในรอบปีงบประมาณ ต้องมีการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วรายงานให้

นายก อบต. และสภา อบต. ให้รับทราบเป็นประจําทุกปี

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

- มีการดําเนินการตามแผนใน 7 ยุทธศาสตร์ คือ

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

บรรจุตามแผน 343 โครงการ งบประมาณ 180,750,000 บาท

ได้ดําเนินการจริง 17 โครงการ งบประมาณ 10,270,155 บาท

2) ยุทธศาสตร์ด้ามศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นบรรจุตามแผน 34 โครงการ งบประมาณ 11,739,078

บาท ได้ดําเนินการจริง 18 โครงการ งบประมาณ 4,457,311 บาท

รายละเอียดเอกสารหน้า 20 – 21

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณชีวิต บริการชุมชนและ

สังคมบรรจุในแผนพัฒนา 16 โครงการ งบประมาณ 1,760,000

บาท ได้ดําเนินการจริง 6 โครงการ งบประมาณ 648,450 บาท

รายละเอียดตามเอกสารหน้า 22

4) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ

การรักษาความสงบเรียบร้อย บรรจุในแผนพัฒนา 11 โครงการ

งบประมาณ630,000 บาท ได้ดําเนินโครงการ 2 โครงการ

งบประมาณ 89,835 บาท รายละเอียดตามเอกสารหน้า 23

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้ที่ยังยืน

บรรจุในแผนพัฒนา 3 โครงการ งบประมาณ 450,000 บาท ไม่ได้

ดําเนินการ เอกสารหน้า 24

6) ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรจุใน

แผน 8 โครงการ งบประมาณ 570,000 บาท ได้ดําเนินการ 2

โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท เอกสารหน้า 24

7) ยุทธศาสตร์การบริการที่ดีและการให้บริการแก่ประชาชน

บรรจุในแผนพัฒนา 16 โครงการ งบประมาณ 16,365,000 บาท
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ได้ดําเนินการจริง 6 โครงการ งบประมาณ 16,895,084 บาท

เอกสาร หน้า 25

- รวมท้ังหมด 431 โครงการ งบประมาณ 212,264,078 บาท

ได้ดําเนินการจริง 51 โครงการ งบประมาณ 32,380,835 บาท

คิดเป็นร้อยละ 11.83 ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - ครับ สมาชิกทุกท่าน ฝ่ายแผนได้อภิปรายชี้แจงไปแล้ว มีท่านใดจะ

อภิปรายสอบถามหรือไม่

- ผมอยากให้ดูยุทธศาสตร์ท่ี 5 เรื่อง การส่งเสริมอาชีพมีอยู่น้อยมากแค่

3 โครงการ และไม่ได้ดําเนินการเลย ผมตั้งข้อสังเกตว่าเราจะทํา

อย่างไรยุทธศาสตร์นี้จะได้ดําเนินการ

- ครับ มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่ามติที่ประชุมรับทราบ

นะครับ

- ขอผ่านไประเบียบวาระ 3.3

- 3.3 รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(แยกตามส่วนราชการ)

ประธานสภาฯ - ครับ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบชี้แจงตามลําดับที่ ส่งเอกสาร

เริ่มจากสํานักปลัด

นางจิตรลดา จิณฤทธิ์ - ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ในส่วนของสํานักปลัดใน

หัวหน้าสํานักปลัด ปีงบประมาณ 2566 มีการดําเนินการท้ังหมด 8 โครงการคือ

1) อุดห นุนศูนย์ สาธารณสุขมู ลฐาน ชุมชน งบอนุมั ติ

320,000 บาท เบิกจ่าย 320,000 บาท

2) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

งบประมาณอนุมัติ 60,000 บาท เบิกจ่าย 60,000 บาท

3) โครงการสนับสนุนชุดรักษาความปลดภัยในหมู่บ้าน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด เบิกจ่าย 42,775 (งบ สป.สช.)

4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

งบอนุมัติ 60,000 บาท เบิกจ่าย 47,060 บาท
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5) โครงการชุมชนไร้ถังตําบลสะอาดสมบูรณ์และรณรงค์ลด

ปริมาณขยะดําเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ

6) อุดหนุนศูนย์บริการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองร้อยเอ็ด งบอนุมั ติ 20,000 บาท

เบิกจ่าย 20,000 บาท

7) โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน งบอนุมัติ 52,350

บาท เบิกจ่าย 52,350 บาท

8)โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ (ศึกษาดู

งาน) งบอนุมัติ 250,000 บาท เบิกจ่าย 280,034 บาท (โอนเพิ่ม

30,034 บาท)

รายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งให้ท่านแล้ว ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม เชิญครับ

นายภาษิต ธุระกิจ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ รายการใน ข้อ 4 โครงการลดอุบัติเหตุ

ส.อบต. หมู่ที่ 2 ทางถนน งบอนุมัติ 60,000 บาท จ่าย 47,060 บาท ท่ีเหลือไม่ได้

ลงไว้ แต่ข้อ 8 โครงการศึกษาดูงานโอนเพ่ิมยังลงไว้เลยครับ อยาก

ทราบว่าใน ข้อ 4 เงินที่เหลือจ่ายไปไหนครับ

ประธานสภาฯ - เชิญเจ้าหน้าท่ีสํานักปลัดชี้แจง ครับ

นางจิตรลดา จิณฤทธิ์ - ค่ะ ท่านประธานที่เคารพ สมาชิกทุกท่าน เงินท่ีเหลือจ่ายในโครงการ

หัวหน้าสํานักปลัด ท่ี 4 ได้โอนไปเพ่ิมเติมให้โครงการศึกษาดูงานตาม ข้อ 8 ท่ีไม่พอจ่าย

10,034 บาท ต้องขออภัยที่ไม่ได้ลงรายการไว้ค่ะ

ประธานสภาฯ - ครับ เจ้าหน้าที่ช้ีแจงแล้ว โอนไปเพ่ิมโครงการศึกษาดูงานตามโครงการ

ท่ี 8 ท่ีตั้งไว้ 250,000 บาท แต่ใช้ไป 280,034 บาท เลยต้องโอน

มาจากโครงการท่ี 4

นายภาษิต ธุระกิจ - ครับ ผมเข้าใจท่ีหัวหน้าสํานักปลัดชี้แจง ว่าโอนมาเพ่ิมให้โครงการที่ 8

ส.อบต. หมู่ที่ 2 แต่ท่านน่าจะลงรายการด้วย เพราะสมาชิกไม่ทราบว่าโอนจากไหน

ไปไหนต้องบอกด้วย

ประธานสภาฯ - ครับ หัวหน้าสํานักปลัด ก็ขออภัยแล้วที่ลงรายการไม่ครบขอผ่านไป
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หน่วยงานท่ี 2 เชิญ ผู้อํานวยการกองคลัง

นางสําเนียง ปัญญา - ค่ะ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ในส่วนของกองคลัง

ผอ.กองคลัง ในปี 2566 ได้ดําเนินโครงการแค่ 2 โครงการ คือ

1) โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งบอนุมัติ 39,600 บาท

เบิกจ่าย 39,600 บาท

2) โครงการเช่าโดเมนเนมเว็บไซด์ อบต.สะอาดสมบูรณ์

งบประมาณอนุมัติ 4,500 บาท เบิกจ่าย 4,500 บาท

รายละเอียดตามเอกสารท่ีส่งให้ท่านแล้ว ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน กองคลัง มีแต่ 2 โครงการ มีใครจะอภิปราย

หรือไม่มีคําศัพท์ใหม่ ๆ เช่น เช่าเว็บโดเมนเนมมันคืออะไร ท่านเข้าใจ

แล้วนะ

นายประทวน ใหญ่แก่นทราย - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมกําลังว่าจะสอบถามอยู่พอดี

ส.อบต.หมู่ที่ 14 ว่าโดเมนเนม คือ อะไรทําไมต้องเช่า

ประธานสภาฯ - เชิญ ผู้อํานวยการกองคลัง ครับ

นางสําเนียง ปัญญา - ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ขอชี้แจงเรื่องค่าเช่าโดเมนเนม

ผอ.กองคลัง เม่ือเราจ้างทําเว็ปไซด์ของ อบต.แล้ว เราต้องมีค่าเช่ารายปี เหมือนกับ

ค่าโทรศัพท์ เพื่อให้เว็ปไซด์เราใช้ได้ตลอดปีเป็นค่าบริการ

ประธานสภาฯ - เราเช่าจากใคร

นางสําเนียง ปัญญา - ท่านประธานท่ีเคารพ ต้องดูท่ีสัญญาเช่าจําไม่ได้ค่ะ

ผอ.กองคลัง

นายภาษิต ธุระกิจ - ค่าเช่าเป็นรายปีหรือรายเดือน ทําไมยอดค่าเช่าที่ตั้งไว้กับท่ีจ่ายไป

ส.อบต. หมู่ที่ 2 ตรงกันเป๊ะและไม่มีเหลือ

นางสําเนียง ปัญญา - ค่าเช่านี้เป็นรายปีค่ะ (ต.ค.65 - ก.ย.66) เขาคิดปีละ 4,500 บาท

ผอ.กองคลัง ถ้าเราไม่จ่ายจะไม่มีผู้ดูแล และจะเข้าใช้งานไม่ได้เลย
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ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิก ถ้ายังไม่ชัดเจนให้สอบถามผู้อํานวยการกองคลัง

อีกที การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าดีกว่าซ้ือเหมือนรถยนต์

ส่วนราชการต่างๆ เช่ามาใช้เพราะประหยัดคุ้มค่ากว่าการซื้อ

- ต่อไปเชิญหน่วยงานที่ 3 กองช่าง

- ครับ ผู้อํานวยการกองช่างติดภารกิจที่ไหน หรือได้มอบภารกิจไว้ที่ใคร

ไม่ไดม้ารายงานต่อสภาเลย กองช่างสําคัญมากเพราะเกี่ยวกับการ

ให้บริการประชาชน และเก่ียวกับผู้บริหารด้วย

- หนังสือแจ้งไปนานแล้ว แต่ไม่มาก็ไม่เป็นไร มีท่านใดจะอภิปราย

เชิญครับ

นายประทวน ใหญ่แก่นทราย - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ หนังสือส่งสมาชิกเป็นอาทิตย์ แต่กองช่าง

ส.อบต. หมู่ที่ 14 ไม่มาชี้แจงทีหลัง ผมว่าเราผ่านไปก่อนแต่ให้รอกองช่างมาช้ีแจง ให้มา

ตอบทีหลัง

ประธานสภาฯ - ครับ ทําไมต้องรอเอาไว้สุดท้ายผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาชี้แจงทีหลัง

ผมก็สงสัยอยู่ว่าทําไมเงินเหลือ 0 บาท ทุกโครงการ หน่วยงานต่อไป

เชิญกองการศึกษา

นางปราณีธร ไตรยสุทธ์ - ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพ กองการศึกษามีการดําเนินการในปี 2566

ผอ.กองการศึกษา ท้ังหมด 23 โครงการ ดังนี้

1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 งบประมาณ

อนุมัติ 70,000 บาท จ่ายจริง 60,000 บาท โอนไปจ่ายค่าซื้อตู้

เอกสาร 600 บาท และโอนไปจ่ายค่าการศึกษาบุตร 9,400 บาท

งบประมาณคงเหลือ 0 บาท

2) โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ งบประมาณ

อนุมัติ 16,995 บาท จ่ายจริง 16,900 บาท คงเหลือ 95 บาท

3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่า

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.บ้านสังข์, ศพด.บ้านแมต งบประมาณ

อนุมัติ 44,720 บาท จ่ายจริง 26,258 บาท คงเหลือ

23,482 บาท
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4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา

(เครื่องแบบนักเรียน) ศพด.บ้านแมต, ศพด.บ้านสังข์ งบประมาณ

อนุมัติ 31,200 บาท จ่ายจริง 16,575 บาท

คงเหลือ 14,625 บาท

5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ

เรียนการสอน) ศพด.บ้านแมต, ศพด.บ้านสังข์ งบประมาณอนุมัติ

255,000 บาท จ่ายจริง 150,858 บาท โอนลดไปจัดงานวันเด็ก

30,000 บาท คงเหลือ 74,142 บาท

6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า

หนังสือเรียน) ศพด.บ้านแมต, ศพด.บ้านสังข์ งบประมาณอนุมัติ

20,800 บาท จ่ายจริง 10,800 บาท คงเหลือ 10,000 บาท

7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า

อุปกรณ์การเรียน) ศพด.บ้านแมต, ศพด.บ้านสังข์ งบประมาณอนุมัติ

20,800 บาท จ่ายจริง 14,790 บาท คงเหลือ 6,010 บาท

8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

(ค่าอาหารกลางวัน) ศพด.บ้านแมต งบประมาณอนุมัติ 617,400

บาท จ่ายจริง 329,965 บาท คงเหลือ 287,436 บาท

9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

(อาหารกลางวัน) ศพด.บ้านสังข์, งบประมาณอนุมัติ 411,600 บาท

จ่ายจริง 235,914 บาท คงเหลือ 175,686 บาท

10) โครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็กและการป้องกัน

อุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย (สป.สช.) ศพด.บ้านแมต งบประมาณอนุมัติ

20,000 บาท จ่ายจริง 20,000 บาท

11) โครงการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็กและการป้องกัน

อุบัติเหตุ ในเด็กปฐมวัย (สป.สช.) ศพด.บ้านสังข์ งบประมาณอนุมัติ

20,000 บาท จ่ายจริง 20,000 บาท

12) อุดหนุนอาหารกลางวันไตรคามสามัคคี โอนเพิ่ม 7,000

บาท งบประมาณอนุมัติ102,200 บาท จ่ายจริง 101,850 บาท

คงเหลือ 350 บาท
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13) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงเค็ง งบประมาณ

อนุมัติ 218,400 บาท จ่ายจริง 178,350 บาท คงเหลือ 40,050

บาท

14) อุดหนุนอาหารกลาง วันโรงเ รียนบ้านสั งข์สงยาง

งบประมาณอนุ มัติ 907,200 บาท จ่ ายจริ ง 468,000 บาท

คงเหลือ 97,600 บาท

15) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร

งบประมาณอนุ มัติ 565,600 บาท จ่ ายจริ ง 468,000 บาท

คงเหลือ 97,600 บาท

16) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์

งบประมาณอนุ มัติ 940,800 บาท จ่ ายจริ ง 685,036 บาท

คงเหลือ 255,765 บาท

17) ค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีตําบล

สะอาดสมบูรณ์ งบประมาณอนุมัติ 933,260 บาท จ่ายจริง

903,918.64 บาท คงเหลือ 29,341.36 บาท

18) ค่ า อ าหา ร เ ส ริ ม (นม ) สํ า ห รั บ ศพด . ใ นสั ง กั ด

งบประมาณอนุมัติ 287,430 บาท จ่ายจริง 189,432.72 คงเหลือ

97,997.28 บาท

19) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสะอาดสมบูรณ์ต้านยา

เสพติดงบประมาณอนุมัติ 200,000 บาท จ่ายจริง 199,675 บาท

คงเหลือ 325 บาท

20) โครงการส่งเสริมการจัดค่ายเยาวชนคุณธรรมต้านยา

เสพติด งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท จ่ายจริง 99,760 บาท

คงเหลือ 240 บาท

21) โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลสะอาด

สมบูรณ์ งบประมาณอนุมัติ 70,664 บาท จ่ายจริง 70,650 บาท

คงเหลือ 14 บาท

22) โครงการประเพณีฮีต 12 ครอง 14 (วันเข้าพรรษา)

งบประมาณอนุมัติ 40,000 บาท จ่ายจริง 31,700 บาท คงเหลือ

8,300 บาท
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23) อุ ดห นุน โคร งก า ร จั ด ง านประ เพ ณีลอยกระท ง

งบประมาณอนุมัติ 10,000 บาท จ่ายจริง 10,000 บาท

- สําหรับกองการศึกษามีแค่นี้ ขอบคุณคะ

ประธานสภา - กองการศึกษามีโครงการเยอะ ผมขอถามนิดนึง อุดหนุนอาหาร

กลางวันและอาหารเสริมนม งบเอามาจากกรมส่งเสริมใช่ไหม

ทางส่วนกลางงบให้ อบต.ใช่ไหม ส่วนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ของสถานศึกษา เอางบมาจากไหน เดี่ยวท่านสมาชิกจะสงสัยว่าตั้ง

ทําไมตั้งเยอะแยะ

นางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ - คะ ท่านประธานท่ีเคารพ งบทั้งหมดได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ

ผอ.กองการศึกษา ปกครองท้องถ่ิน แต่ให้เรามาจัดทําในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีคะ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านสมาชิก ส.อบต. หมู่ 2

นายภาษิต ธุระกิจ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมให้ดูรายละเอียดของกองการศึกษา

ส.อบต หมู่ที่ 2 แล้วชัดเจนดูง่ายกว่าของสํานักปลัด รู้ว่าเอามาจากไหนโอนไปไหน

ผมดูมาจากบ้านก็เข้าใจ เช่น โครงการท่ี 5 ใช้ไปเท่านี้ เหลือเท่านี้โอน

ไปหน่วยงานอ่ืนเท่าไหร่ ดูแล้วเข้าใจง่าย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ครับ เรื่องตําแหน่งใน ศพด. ก็มีการเปลี่ยนชื่อไปมาก เม่ือก่อนมีแค่ชื่อ

ผดด. แต่ปัจจุบันมีครูผู้ช่วย ครู คศ. มีรายละเอียดอย่างไรช่วยอธิบาย

ให้สมาชิกได้เข้าใจหน่อย

นางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ - คะ ท่านประธานท่ีเคารพ เรื่องช่ือตําแหน่งปัจจุบันใน ศพด. มีอยู่ 2

ผอ. กองการศึกษา ส่วนใหญ่ๆ คือ ครูที่เป็นข้าราชการจะเรียกเป็นครูผู้ช่วย และ ครู คศ.

ต่างๆ มีอยู่ 5 คน

- ส่วนอีกอย่างคือ เป็นตําแหน่งของพนักงานจ้าง จะมีอยู่ 2 ประเภท

คือ

1) พนักงานจ้างภารกิจผู้มีทักษะเรียกว่า ผู้ดูแลเด็ก ส่วนอีก

ประเภทท่ี
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2) คือผู้มีวุฒิการศึกษาด้านครูปฐมวัยและมีใบประกอบวิชาชีพ

เรียกว่า ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปัจจุบันมีอยู่ 3 คน ท่ีเหลือเป็นพนักงาน

จ้างเหมาอีก 3 คน ส่วนงบประมาณได้จากกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ิน และท่ี อบต. จ่ายเอง มีครูนางท่ีเป็นพนักงานจ้างและจ้างเหมา

จํานวน 3 คน ขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ - อีกเรื่องคือ การจัดทําระบบบัญชีของศูนย์ทํากันอย่างไร เห็นมีการจ้าง

คนเข้ามาดูแลเรื่องบัญชีหรือไม่อย่างไร

นางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ - ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพ เรื่องบัญชีของ ศพด. แยกออกจากบัญชีของ

ผอ. กองการศึกษา อบต. ทาง ศพด. ได้ตั้งข้าราชการเป็นการเงินศูนย์ แต่ในทางปฏิบัติจะ

มีพนักงานจ้างดูแล คือ ศพด. บ้านแมต เป็นน้องต่าย พนักงานจ้างท่ี

จ้างมาใหม่บ้านสังข์เป็นน้องหน่อย แต่ในภาพรวมของกองการศึกษา

มีคุณประทุมทองจะดูแลระบบให้

ประธานสภาฯ - ครับ ท่ีผมสอบถามเพราะผมเห็นมีครูไปเบิกเงินที่ ธกส. การเบิกจ่าย

แต่ละครั้งมันจะเสียเวลานานมาก ผมเกรงว่ามันจะไปกระทบกับเวลา

การเรียนการสอนของ ศพด. ก็ขอบคุณ ผอ.กองการศึกษา ท่ีชี้แจง

- เชิญสมาชิกท่านอ่ืน อภิปรายครับ

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมมีข้อสงสัยเรื่องอาหารกลางวัน

ส.อบต. หมู่ท่ี 3 โรงเรียนได้ทราบว่างบมาจากส่วนกลาง แต่การอนุมัติคือใครเห็นมีงบ

เหลือทุกโรงเรียน ผมเป็นกรรมการสถานศึกษา เห็นว่าโรงเรียนไปบีบ

แม่ค้าผู้ประกอบการทําให้อาหารกลางวันไม่เพียงพอ อยากจะให้

จัดสรรงบให้อีกจะได้ไหม ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ครับ งบอาหารกลางวันไม่ได้ตัดนะครับ เป็นเงินเหลือจ่าย ก็ขอถาม

ทางกองการศึกษาว่าจะโอนไปเพิ่ม หรือคืนให้โรงเรียนจะได้ไหม

นางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ - ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพสําหรับค่าอาหารกลางวันนั้น กรมส่งเสริมฯ

ผอ. กองการศึกษา จัดสรรมาให้ตามจํานวนนักเรียน และจํานวนวันท่ีจัดสรรให้แต่ละคน

และอัตราก็ไม่เท่ากันแต่ละโรงเรียน เช่น บางโรงเรียนหัวละ 22 บาท

24 บาท 28 บาท 30 บาท ตามขนาดและจํานวนเด็ก โดยจัดให้
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200 วัน ส่วนเงินเหลือจ่ายเป็นอํานาจของผู้บริหารท่ีจะนําไปใช้

รายงานอื่นคะ

ประธานสภาฯ - ครับ เงินเหลือจ่ายก็ดีแล้วจะตกเป็นเงินสะสมของ อบต. ก็แล้วแต่

ผู้บริหารจะนําไปใช้ตามระเบียบต่อไป เชิญกองการเกษตร

นางนาตยา มันตาพันธ์ - ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพ กองส่งเสริมการเกษตรมีการดําเนินการ

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 4 โครงการคือ

1) โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินสืบสานสู่

100 ล้านต้น งบประมาณ 20,000 บาท โอนไปร่วมดําเนินการใน

โครงการท่ี 2ท้ังหมด

2) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่ง

น้ําหนองแวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

รัชกาลท่ี 10 งบประมาณอนุมัติ 110,800 บาท จ่ายจริง

110,800 บาท

3) โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ําสาธารณะ

ตําบลสะอาดสมบูรณ์ (หนองใหญ่ หมู่ 10 บ้านขี้เหล็ก) งบประมาณ

20,000 บาท

4) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ งบประมาณ

65,400 บาท จ่ายจริง 65,400 บาท ขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ - กองเกษตร โครงการมีน้อยสบายนิดนึง มีท่านไดจะอภิปราย

- โครงการท่ี 3 มีงบประมาณ 20,000 บาท เป็นการสร้างภาพ

กิจกรรมแต่ผลงานไม่ได้เต็มที่ เพราะหนองใหญ่มีวัชพืชมากพื้นที่กว้าง

เงิน 20,000 บาท ไปทําได้แค่นิดเดียวไม่คุ้มค่า อยากให้ อบต.

ทําหนังสือไปขอหน่วยงานอ่ืนท่ีมีศักยภาพสูง เช่น ท่ีเคยขอเรือกําจัด

ผักตบมาท่ีบ้านสังข์ฝากผู้บริหารด้วย

นางนาตยา มันตาพันธ์ - ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพ อบต. ได้ทําหนังสือไปที่โยธาธิการจังหวัด

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ร้อยเอ็ด เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเรือมากําจัดวัชพืชแล้วแต่ต้องรอคิว

ไม่รู้จะได้เม่ือไหร่
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ประธานสภา - ขอบคุณครับ ฝากติดตามบ่อยๆ ด้วยก็จะได้เอง

- เชิญกองสวัสดิการสังคมต่อครับ

นางศิรินนาถ ศรีประสาน - ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงแทน ผอ.กอง

นักพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม คะ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมมีการดําเนินการ

ดังนี้

1) ดําเนินการโดยงบประมาณ ของ อบต. มี 6 โครงการ คือ

1.1) โครงการป้องและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น งบประมาณ 20,000 บาท จ่ายจริง 20,000 บาท

1.2) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลสะอาดสมบูรณ์

งบประมาณ 150,000 บาท จ่ายจริง 150,000 บาท

1.3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย งบประมาณ

100,000 บาท จ่ายจริง 68,450 บาท คงเหลือ 31,550 บาท

1.4) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับ

ประชาชนตําบลสะอาดสมบูรณ์ งบประมาณ 30,000 บาท จ่ายจริง

30,000 บาท

1.5) โครงการแจกผ้าห่มกันหนาว งบประมาณ

100,000 บาท โอนไปดําเนินการโครงการอื่น 100,000 บาท

1.6) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ

14,202,000 บาท โอนลดไปรายการอื่น 289,255 บาท จ่ายจริง

13,858,855 บาท คงเหลือ 343,145 บาท

- เบี้ยยังชีพความพิการ งบประมาณ 3,206,000 บาท โอนลดไป

รายการอ่ืน 93,000 บาท จ่ายจริง 3,000,600 บาท คงเหลือ

205,400 บาท

- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 90,000 บาท จ่ายจริง 65,500

บาท คงเหลือ 24,500 บาท

- 2) ดําเนินการด้วยเงินงบประมาณของหน่วยงานอื่น

มี 7 โครงการ
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2.1) โครงการส่งเสริมอาชีพสานตะกร้าจากเส้น

หวายเทียมให้กับผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ งบประมาณ 31,000

บาท จ่ายจริง 31,300 บาท

2.2) จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน งบประมาณ 10,000

บาท จ่ายจริง 10,000 บาท

2.3) โครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุ งบประมาณ

30,000 บาท จ่ายจริง 30,000 บาท (งบ สป.สช.)

2.4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

งบประมาณ 28,000 บาท จ่ายจริง 28,000 บาท (งบ พมจ.

รอ้ยเอ็ด)

2.6) โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ งบประมาณ

40,000 บาท จ่ายจริง 40,000 บาท (งบ พมจ.ร้อยเอ็ด)

2.7) เงินสงเคราะห์ครอบครัว (กลุ่มเปราะบาง)

จํานวน 17 รายๆละ 3,000 บาท จ่ายจริง 51,000 บาท (พมจ.

ร้อยเอ็ด โอนเข้าบัญชี)

ประธานสภาฯ - ครับ คงชัดเจนนะครับมีท่านใดจะอธิบาย

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ขอบคุณกองสวัสดิการท่ีชี้แจงชัดเจน

ส.อบต. หมู่ที่ 3 ผมเรียนถามว่า ผู้ป่วยเอดส์จ่ายเขาอย่างไร ตําบลเรามีก่ีคน

นางศิรินนาถ ศรีประสาน - ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพ ผู้ป่วยเอดส์ตําบลเรามี 11 ราย ต้องมา

นักพัฒนาชุมชน ลงทะเบียน มีใบรับรองแพทย์มาประกอบด้วย ใบรับรองแพทย์ต้อง

เขียนเป็นภาษาไทยว่าติดเชื้อเอดส์

- จะได้รับเงินเดือนละ 500 บาท จะรับเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้

ประธานสภาฯ - ครับ คงชัดเจนแล้วต่อไปขอเชิญกองช่าง

นายเชิดชาย รักไท้ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมต้องขออภัยที่มาช้า เพราะติดงาน
ผอ.กองช่าง ตรวจสอบอาคาร 5 หลัง ท่ีขออนุญาตก่อสร้างและขอใช้อาคารผมขอ

นําเรียนในส่วนของกองช่างดังนี้
1) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านดงเค็ง หมู่ท่ี 9 (เงิน

สะสม) จํานวนเงินอนุมัติ 226,000 บาท จ่ายจริง 226,000 บาท
แล้วเสร็จ 25 ตุลาคม 2565
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๒) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 (เงิน
สะสม) จํานวนเงินอนุมัติ 239,000 บาท จ่ายจริง 239,000 บาท
แล้วเสร็จ 26 ตุลาคม 2565

๓) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านดอนศรีวิไล หมู่ที่ 12
เชื่อมบ้านกาหลง หมู่ที่ 2 งบประมาณอนุมัติ 1,075,000 บาท
จ่ายจริง 1,075,000 บาท แล้วเสร็จ 31 ตุลาคม 2565

๔) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านป่าเพ่ิม หมู่ท่ี 11 (เงิน
สะสม) จํานวนเงินอนุมัติ 260,000 บาท จ่ายจริง 260,000 บาท
แล้วเสร็จ 1 พฤศจิกายน 2565

๕) โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ํา.บ้านสงยาง หมู่ที่ 16
งบประมาณ 246,000 บาท จ่ายจริง 246,000 บาทแล้วเสร็จ
29 ธันวาคม 2565

๖) โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ํา .บ้านแมต หมู่ที่ 5
งบประมาณ 232,000 บาท จ่าย จริง 232,000 บาทแล้วเสร็จ
29 ธันวาคม 2565

๗) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําบ้านแมต หมู่ ท่ี ๔
งบประมาณ 310,000 บาท จ่ายจริง 310,000 แล้วเสร็จ 13
มกราคม 2566

๘) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา.บ้านกาหลง หมู่ที่ 2
งบประมาณ 267,000 บาท จ่ายจริง 267,000 บาท แล้วเสร็จ
20 มกราคม 2565

๙) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านสงยาง หมู่ ท่ี 7
งบประมาณ 239,800 บาท จ่ายจริง 239,000 บาทแล้วเสร็จ
24 มกราคม 2566

๑๐) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านสังข์ หมู่ ท่ี 15
งบประมาณ 240,000 บาท จ่ายจริง 240,000 บาทแล้วเสร็จ
24 มกราคม 2565

๑๑) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหนองผือ หมู่ท่ี 13
(คุ้มหัวขัว) งบประมาณ 330,000 บาท จ่ายจริง 335,000 แล้ว
เสร็จ 24 มกราคม 2566

๑๒) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านแมต หมู่ที่ 3 เช่ือม
บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 14 งบประมาณ 889,000 บาท จ่ายจริง
899,000 บาทแล้วเสร็จ 9 มีนาคม 2566
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๑๓) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านแมต หมู่ที่ 5 เช่ือม
ถนน หมายเลข 214 (ร้อยเอ็ด – จตุรฯ) งบประมาณ 1,950,000
แล้วเสร็จ 23 มีนาคม 2566

๑๔) โครงการที่ 14 ขอเปล่ียนแปลงช่ือโครงการเป็น
ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านแมต หมู่ที่ 4 แยกถนนลาดยางไปตําบล
นาโพธิ์ ไปวัดหนองหญ้าไซร์ งบประมาณ 1,949,000 บาท
แล้วเสร็จ 10 เมษายน 2566

๑๕) โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านหนองแข้
หมู่ท่ี 14 งบประมาณ 219,000 บาท จ่ายจริง 219,000 บาท
แล้วเสร็จ 12 มิถุนายน 2566

๑๖) โครงการก่อสร้าง ประปาถังสูง.บ้านสงยาง หมู่ที่ 7 (คุ้ม
ดอนชาด) งบประมาณ 115,000 บาท จ่ายจริง 115,000 บาท
แล้วเสร็จ 12 มิถุนายน 2566

๑๗) โครงการจ้างเหมาจัดทําป้ายจราจร บอกสถานที่ภายใน
ตําบลสะอาดสมบูรณ์ จํานวน 10 ป้าย งบประมาณ 116,300 บาท
จ่ายจริง 116,300 บาท แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 29 กันยายน 2566

- กองช่างมีท้ังหมด 17 โครงการขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายครับ

นายภาษิต ธุระกิจ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมอยากสอบถามโครงการที่ 17 เรามีการ
ส.อบต. หมู่ที่ 2 จ้างผู้รับเหมาติดตั้งหรือไม่ หรือติดตั้งเอง

นายเชิดชาย รักไท้ - ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอชี้แจงดังนี้ ป้ายบอกทางสถานที่ ได้มีการ
ผอ.กองช่าง สอบราคาจากร้านผู้ประกอบการโดยตรง และพัสดุที่ซ้ือมาราคาพร้อม

ติดตั้ง ถ้าเอาราคาตามราคาของ ทางหลวงชนบทจะแพงกว่านี้มาก
ตกราคาป้ายละ 20,000 กว่าบาท เลยเอาราคาตามท่ีสืบมาได้
เป็นค่าป้ายและค่าแรงติดตั้ง

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิก ถามว่าได้จ้างผู้รับเหมาพร้อมติดตั้งเป็นครุภัณฑ์
เป็นหน้าที่ของ อบต. ไปจัดทําแบบไหน ตามระเบียบพัสดุ ประมาณนี้
ไหม ผอ.กองช่าง ตอบตรงประเด็น ท่ีถามหรือยัง ผมขอตั้งสังเกตว่า
ท้ัง 17 โครงการ ลงตัวเลย รายจ่ายกับงบประมาณ เท่ากันเลยไม่มีต่ํา
กว่าเลย แต่ได้อธิบายว่า ไปเอามาจากกองคลัง ผมยังคิดว่าต้องมี
งบประมาณเหลือจ่าย แต่ตรงนี้คือการลงในit[[บัญชีมากกว่า ไม่ใช่
ตั้งเท่าไหร่จ่าย เท่านั้นไม่น่าจะเป็นจริงที่ประชุมรับทราบ นะครับ
วาระ 3.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
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- ต่อไป วาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ ครับ

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องอ่ืนๆ
ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผลงานในปี 2566 หัวหน้าส่วนได้ช้ีแจงแล้ว

ในส่วนความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งสามร้อยกว่าโครงการ
ตามแผนพัฒนาได้ทํานิดเดียว ก็ขออย่าไปคิดถึงร้อยละท่ีได้ทําตาม
แผนพัฒนา

- รายจ่ายประจําปีมีมาก งบพัฒนาจึงมีนิดเดียว ดูค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
เขาห้ามเกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี ดูแล้วปีนี้
มีบุคลากรมาก มีคนเข้ามาเพิ่มหลายคน มีตําแหน่งที่ผู้บริหารจ้างมา
เพิ่มหลายคน เพราะเห็นว่ามีความจําเป็นท่ีต้องจ้าง บางตําแหน่งหายไป
เช่น นักจัดการงานทั่วไป คงเป็นเรื่องของผู้บริหารท่ีต้องดําเนินการ

นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ - ครับท่านประธานที่เคารพผมมีเรื่องอยากเรียนถามผ่านไป ถึงผู้บริหาร
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ เม่ือ ปี 2565 ผู้บริหารได้ซื้อรถแม็คโคร ใช้เวลาจัดซ้ือเป็นปีถึงได้

รถมา ได้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้ ผมอยากถามว่าเม่ือไหร่จะได้ใช้งานได้เห็น
สมาชิกลงไลน์ว่าจะให้ไปแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ก็ยังไม่ได้ มันติดปัญหา
ท่ีตรงไหน

- ซ้ือแอร์ก็เหมือนกันยื่นกลับไปกลับมา กว่าจะซ้ือได้เป็นปี ร้านแอร์มี
ขายท้ังนั้น หลานผมก็ขายอยู่ผมรู้ดี

- เรื่องรถแม็คโคร รองคําพันธ์ บอกว่ายังไม่ได้ป้ายทะเบียน เลยใช้ยัง
ไม่ได้ เพราะอะไร

- เรื่องน้ําประปา น้ําขุ่น ไม่ไหลชาวบ้านโพสกันเยอะแยะไปหมด น่าจะมี
การล้างท่อ ดูการประชุมครั้งก่อน นายกบอกสองครั้ง มันน้อยไปผมว่า
น่าจะล้างท่อ นะครับมันเหม็นมากผมฝากดูแลด้วย

- ช่วงนี้เก็บเกี่ยวข้าว จะเก็บภาษีอย่างไร รถเกี่ยวข้าวการเคลื่อนย้าย
รถเกี่ยวข้าวทําให้ถนนพังหมด แล้วจะแก้ไขอย่างไร

- เรื่องแผนพัฒนามีเป็นร้อยโครงการ สะสมมาเรื่อยๆ ไม่ได้ทําเลย
แผนปี 2565 ซ้ือรถแม็คโคร ปี 2566 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
งบพัฒนาอื่นๆ ไม่มีเลยจะหมดวาระแล้ว

นายประทวน ใหญ่แก่นทราย - ท่านประธานท่ีเคารพก่อนอื่น ต้องขอบคุณผู้บริหาร ฤดูการเก็บเก่ียว
ส.อบต. หมู่ที่ 14 เห็นมีรถเกรดไปเกรดถนนลูกรัง ทําให้การสัญจรไปมาสะดวกข้ึน
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- เรื่องรถแม็คโคร เห็นจอดหลายเดือน ไม่ใช้งาน ได้จ่ายเงินหรือยัง
ปัญหามีมากมาย เรื่องท่อระบายน้ํา

- เรื่องแผนพัฒนาของ หมู่ที่ 14 ผมโทษตัวเอง ท่ีไม่ได้ดูผมขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงต้องทําอย่างไรบ้าง

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญได้

นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา - ค่ะท่านประธาน ดิฉันมีเรื่องเรียนถามสะพาน หมู่ที่ 15 ขาด จะเก็บ
ส.อบต. หมู่ที่ 15 เกี่ยวแล้ว สะพานจะใช้ไม่ได้ ต้องอ้อมไปไกล ชาวบ้านร้อยกว่าคน

เดือนร้อน
- ระบบประปาถังน้ําพังแล้ว เพราะใช้มานานลูกลอย ก็เสียน้ําล้นถัง

ทุกวันเสียดายน้ําค่ะแก้ไขด้วย

- ถนน คสล. ข้างโรงเรียนบ้านสังข์ชํารุด ทําหนังสือมาแล้วฝากแก้ไขให้
ด้วยค่ะ

ประธานสภาฯ - เชิญ ท่านนายก ชี้แจงด้วยครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ การประชุมคร้ังนี้ เป็นสมัยที่ 4/2566
นายก อบต. เป็นการแถลงผลการปฏิบัติงาน ในรอบปี ท่ีผ่านมาว่า เราทําอะไรไป

บ้าง ได้มากน้อยเพียงใดการแก้ปัญหา แก้ยังไงก็ไม่หมดแต่เราต้องทํา
ต้องแก้ ต่อไป ถึงมันจะไม่ทําได้ ทันกับความต้องการของคน

- เรื่องรถแม็คโคร ผมก็อยากเอาไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชน แต่ยังตรวจ
รับไม่ได้ เพราะเป็นรถนําเข้าจากต่างประเทศ เลยต้องรอเอกสารต่างๆ
มาจดทะเบียน เขาก็ส่งมอบรถแล้ว เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2566 เป็น
อํานาจของคณะกรรมการตรวจ แต่กรรมการอยากได้ความชัดเจนเรื่อง
เล่มทะเบียน เลยส่งหนังสือไปสอบถาม ขนส่งจังหวัดให้รับรองเอกสาร
ก่อน เลยตรวจรับยังไม่ได้ต้องรอเอกสารจากขนส่งก่อน

- เรื่องของบ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 น้ําประปาผิวดินมีปัญหามาก
แล้วก็ลงเฟสด้วย ผมให้นโยบายการล้างประปาผิวดิน ไปแล้ว ปีละ 5
ครั้งเลยเพราะน้ําขุ่นและเหม็นส่วนบ้านดอนทอง ท่อแตกเป็นประจํา
วันนี้ก็แตกอีกแล้ว ซ้ืออุปกรณ์ซ่อมเฉพาะบ้านดอนทองหมดไปหลาย
แสนบาทแล้ว

- เรื่องน้ําประปา หมู่ที่ 15 ล้นถังมีเป็นประจําบ้าน เช่น ดอนทอง แก้ไข
แล้วสองวันก็เป็นอีกก็แปลกใจอยู่ ฝาก ผอ.กองช่าง ติดตามควบคุม
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ลูกน้องให้ผมด้วย อยากให้มีการล้างระเบิดทรายระบบประปาด้วย
เพราะตั้งแต่สร้างมาไม่เคยเปลี่ยนทราย หิน กรวดเลย

- ระบบไฟฟ้าต่อตรงทําให้น้ําล้นถังไม่ใช้ลูกลอย ท่ีผ่านมามีงบซื้อลูกลอย
ตลอด แต่แก้ไขปัญหาไม่ได้ก็คงเป็นหน้าที่ของผมนี้แหละที่ต้องแก้ไข

- เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างดับเป็นสองปี แล้วผมไปงานบุญมีชาวบ้านถามว่า
เม่ือไหร่จะได้ซ่อม ผมก็ตอบว่าให้ทําหนังสือมาให้ผมหน่อย เพื่อใช้
ประกอบการจัดซื้อ และจัดจ้างซ่อมแซม

- เรื่องสะพานให้ช่างไปสํารวจแล้ว นายช่างก็ป่วยน่าสงสาร วันนี้ก็ไป

สํารวจสะพาน หมู่ 15 และหมู่ 2

- การแก้ปัญหาผมจะใช้เงินสํารองจ่ายกรณีเร่งด่วนมาทํา แต่เจ้าหน้าท่ี

บอกทําไม่ได้อย่างหมู่ที่ 1 น้ํายังไม่มาทําไม่ได้ไม่เร่งด่วนพอ น้ํามาก็ทํา

ไม่ได้ต้องรอน้ําลดอีก

- ท่านประทวน เรื่องแผนพัฒนาต้องมีการปรับปรุงก่อน โดยครั้งที่

1/2567 ให้ดูแผนด้วย อย่าให้ผู้ใหญ่บ้านดูอย่างเดียว โครงการไหน

ทําแล้วก็ให้ตัดออกจากแผนด้วย เพราะมันมีเยอะมากปี 2566

มี 400 กว่าโครงการ

- การบริหารงบประมาณและโครงการปีท่ีแล้ว ขอซ้ือแม็คโครก็สําเร็จ

แล้วใครเข้ามาบริหารแล้วก็ใช้ได้ปีนี้ไม่มีงบพัฒนาอีกผมเลยจะ

ดําเนินการจ่ายขาดเงินสะสม มีสมาชิกถามว่าปีนี้ไม่จ่ายขาดเหรอ

ผมก็ตอบว่ามันยังติดการรับรอง งบปี 2566 จาก สตง. อยู่เขามา

ตรวจแล้ว แต่ยังไม่ออกหนังสือรับรอง ต้องดูว่าถ้ามีการรับรองแล้ว

คงมาดูว่าจะสามารถจ่ายขาดได้เท่าไร ผมก็จะดําเนินการถ้าไม่ทันปีนี้

ต้องเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2567

- ปีนีโ้ชคดี ระเบียบการเงินใหม่ไม่มีการกันเงินสํารองเงินสะสมแล้ว

ให้รวมเงินสะสมเลย การใช้ก็ขออนุมัติสภา อบต. ไม่ต้องขออนุมัติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอีกต่อไป มีหลักเกณฑ์คือมีการกันเงินเดือน

ค่าตอบแทนไม่ต่ํากว่า 3 เดือน และกันเพื่อใช้จ่ายในกรณีจําเป็น

อีก 15% ของยอดงบประมาณรายจ่าย ประจําปีแล้วนํามาหักกับ
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ยอดเงินสะสม อบต. ต้องมีเงินสะสมไม่ต่ํากว่า 5 ล้านบาท ส่วนที่เกิน

ก็สามารถจ่ายขาดได้ อบต. เราจะกันไว้ประมาณ 4 เดือน และกันอีก

15% รวมกันไว้ประมาณ 15 ล้านบาท สามารถจ่ายได้ประมาณ

สิบกว่าล้านบาท ก็ฝากท่านสมาชิกไปดูโครงการตามแผนพัฒนา

หมู่บ้านด้วยว่าจะทําอะไร ท่ีสามารถแก้ไข้ปัญหาได้อย่างจริงจัง ถ้าไม่

มีในแผนพัฒนาหมู่บ้านตําบล ก็ให้ปรับปรุงแผนพัฒนาก่อน จึงจะจ่าย

ขาดเงินสะสมไปดําเนินโครงการได้

ประธานสภาฯ - ครับ เชิญท่านสมัย บัวระบัน

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ต้องขอบคุณ ท่านนายกท่ีจะมีการจ่าย

ส.อบต. หมู่ที่ 3 ขาดเงินสะสมสิบกว่าล้านบาท เดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้ง

- เรื่องซ่อมแซมต่างๆ เราได้ติดตามช่างท่ีไปดําเนินการไหมโดยเฉพาะ

น้ําประปาแตกบ่อยมาก ท่อประปาแตกแล้วแตกอีกหรือไห้เวลาซ่อม

น้อยไปจึงทําได้ไม่ดี

- เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง เรามีงบซ่อมด้วยเหรอครับได้ยินนายกพูดว่าให้

ทําหนังสือมา

- เงินจ่ายขาดโครงการของ หมู่ที่ 3 ฝากด้วยนะครับตกหล่นมาจากครั้ง

ท่ีแล้วถนนดินไปหนองอีบูด

นายภาษิต ธุระกิจ - ครับท่านประธานที่เคารพ ผมมีประเด็นเยอะมาก แต่จะพูด 4-5

ส.อบต. หมู่ที่ 2 ประเด็น

- ขอบคุณท่ีมีการขุดเจาะบ่อบาดาลให้ หมู่ 2 น้ําก็น่าจะมีพอใช้ได้เรา

เจาะแล้ว มีงบประมาณซ้ือซัมเมิสไปให้ใช้เดือนไหนปีไหนผมเสนอให้

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้ว

- การซ่อมถนนลูกรัง ผมและท่านประธานพูดผมต้องการเกรดปรับ

ถนนลูกรัง ไม่ให้เป็นหลุม เป็นบ่อ และได้รับคําตอบแล้ว แต่ยังไม่ทํา

ตอนนี้จะปีใหม่แล้ว อยากถามว่าจะได้ซ่อมลูกรังเม่ือไหร่เพราะ

ชาวบ้านจะเกี่ยวข้าวแล้ว
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- ฤดูฝนที่ผ่านมาสะพานคอนเวริสท่ีชาวบ้านทําเองหักและขาด ท้ังหมู่ 2

และหมู่ 15 หนักเลย ปีท่ีแล้วชาวบ้านแก้ปัญหาเองปีนี้จะรองบ

จาก ท่านนายก ท่ีจะไปทําผมจะไม่แก้ไข นายก ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้

แล้วผมจะโทรเลย

- เรื่องถนนผมเสนอมา 4 โครงการ มีคนใจดีเอาดินไปลงแล้ว แต่รอลง

ลูกรังอยู่ ฝากด้วยนะครับ

- การติดตั้งมิเตอร์ประปา หมู่ 14 ผมเคยถามไว้ท่านไปติดตั้งหรือยัง

หมู่ 2 ผมเคยบอกท่านแล้วว่ามีการแอบใช้น้ําไม่ผ่านมิเตอร์ แต่ยังไม่

ไปตัด เลยอยากให้ท่านสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีไปตัดด้วยถ้าไม่ทํา

อีกหน่อยคนอื่นๆ จะทําตามนะครับอีกอย่างเราก็จะได้เงินรายได้

เข้ามาผมเป็นคนพูดแรงต้องขออภัย

นายอํานาจ จอมคําสิงห์ - ครับ ท่านประธานที่เคารพ เรื่อประปา หมู่ 4 จากการประชุมครั้ง

ส.อบต. หมู่ที่ 4 ท่ีแล้ว เดี๋ยวนี้ยังไม่ไหลเลย

- ไฟฟ้าจากหน้า อบต. ไปถึง กศน. มืดทุกคืน

ประธานสภาฯ - ท่านประทวนมีอะไรเพิ่มเติมเชิญ ครับ

นายประทวน ใหญ่แก่นทราย - ครับ ท่านประธานผมขออนุญาตลาการประชุมก่อนเพราะคุณหมอนัด

ส.อบต. หมู่ที่ 14 ตรวจเวลาเที่ยงวันนี้ครับ

ประธานสภาฯ - ผมอนุญาต เชิญท่านประทวน ครับ

- ต่อไปเชิญ ท่านนายก อบต.ชี้แจง

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอเรียนชี้แจง เรื่อฝ่ายน้ําล้นแกน

นายก อบต. ซีเมนต์ มันต้องมีในแผนด้วยเป็นเรื่องด่วนเข้ามา ผมก็อยากได้ซัก 2

ตัว ส่วนการเขียนแบบ ออกแบบจังหวัด เป็นผู้ดําเนินการแต่เราต้อง

บรรจุในแผนพัฒนาและต้องขออนุญาตป่าไม้ด้วย ฝั่งทางนี้ผมอยากทํา

บ้านดอนทอง อีกฝั่งผมอยากทําท่ีบ้านสังข์

- เรื่องสะพานบ้านสังข์ ก็ไม่ได้ขอไปโยธาธิการเขาตอบมาแล้วว่าไม่ได้

บ้านกาหลงก็เหมือนกันก็รอต่อไป
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- เรื่องถนนลูกรัง เคยคุยกันว่ารอบสองจะใช้งบสํารองจ่ายมาทําให้

แต่ว่ามันเกิดฝนตกลงมาในช่วงนั้น เลยทําไม่ทันแต่ท่านไม่ต้องไปทํา

ผมจะใช้งบปี 2567 ไปทําเอง

- มิเตอร์น้ําประปาจะไปทําแล้ว ท่านบอกช่ือมาแล้วฝาก ผอ.กองคลัง

เรื่องมิเตอร์ท่ีชํารุด ผมไม่เห็นรายงานเลยหรือรายงานมาแล้วเดี๋ยวผม

จะดูใหม่จะได้ซื้อและเอาไปติดตั้งเลย

- เรื่องน้ําประปาท่ีท่านอํานาจพูด เขาล้างและถ่ายรูปให้ผมดูแล้วท่ีวัด

เขาก็ถ่ายรูปมาให้ดู หรือเขาถ่ายรูปมาจากไหนให้ดู ก็ไหลปกติแล้วนะ

แต่ผมก็ไม่ได้ดูทุกเร่ือง ตัวผมรู้ผมก็จัดการทุกเรื่องการออกไปซ่อมให้

เวลาเต็มที่ ให้จัดการแก้ไขให้เสร็จถ้าเป็นเรื่องธรรมชาติก็เป็นเรื่อง

เรื่องยาก เช่นน้ําแล้ง น้ําขาดแคลน

- ไฟฟ้าส่องสว่างที่ซ่อมได้ คือไฟฟ้าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.

ท่ีการไฟฟ้ามาติดตั้งให้ ท่ีเราอุดหนุนเงินไปให้นอกจากนั้นซ่อมไม่ได้

ครับ ในอนาคตข้างหน้าผมอยากทําเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เคยเสนอของบประมาณไป 7 ล้านบาท แต่เราไม่ได้รับการอนุมัติก็ยัง

ถือว่าดวงเรายังดีหรือเปล่า เพราะ ปปช. ตามลงมาตรวจทุกโครงการ

เลยหลายๆ ตําบลในร้อยเอ็ดก็โดนตรวจสอบอยู่

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านใดจะเพ่ิมเติม

นายภาษิต ธุระกิจ - ครับ ท่านประธาน ยังไม่ไดรับคําตอบจากท่านนายกเรื่องซัมเมอร์

ส.อบต. หมู่ที่ 2 ยังไม่ได้คําตอบได้เม่ือไหร่

- เรื่องไฟฟ้าท่ี ท่านนายก พูดของหมู่ที่ 2 พระครูท่านได้ให้ช่างติดตั้งไฟ

จากสายของ อบต. ไปใช้บริเวรทางโค้งแล้วเพราะเกิดเหตุบ่อย

- ใกล้หน้าแลงแล้วน้ําประปาไม่พอใช้ อยากปรึกษาเรื่องน้ําใตด้ินหมด

ผมมีน้ํา ผมจะเอาไปลงบ่อให้ซัมเมอร์สดูดส่งให้ชาวบ้านจะได้ไหมจะมี

ปัญหาอะไรไหม

ประธานสภาฯ - เชิญ ท่านนายก ครับ
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นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานที่เคารพ ซัมเมอร์ส หมู่ 2 ผมอยากใช้แบบพลังงาน

นายก อบต. แสงอาทิตย์ แต่มันต้องซ้ือคนละอย่างกันท่ีใช้ไฟฟ้าและต้องมีอยู่ใน

แผนพัฒนาด้วย เดี๋ยวจะปรับแผนก่อนถึงจะซ้ือได้น่าจะทันเวลาอยู่

จะทําให้ หมู่ 2 ก่อน ถ้าได้ผลจะขยายไปบ้านอ่ืนๆ ท่ี อบจ.ร้อยเอ็ด

มาขุดให้ เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาทันสมัยแล้วค่อยศึกษากันอีกครั้ง

- น้ําจะเอาไปลงบ่อยังไงค่อยคุยกัน ถ้าทําให้ชุมชนไม่น่าจะผิด

- เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง พระครูท่านโทรหาอยู่ต้องขอบคุณท่านอย่างสูงท่ี

มีเมตตา ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้กับชาวบ้านได้ใช้

- รถแม็คโคร ถ้าจบมีการตรวจรับแล้วก็จะเข้าไปแก้ปัญหาให้ทุก

หมู่บ้านมีปัญหาอะไรโทรหาผมได้เลย

ประธานสภาฯ - ครับ วันนี้ผมมีประชุม ก.อบต.จังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแทน

ท่านธนิตที่ลาออกไปเป็นท่ีปรึกษา นายก อบจ.ร้อยเอ็ด จะมีการ

คัดเลือกวันนี้บ่ายสองโมงท่ีศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มีท่านใดจะ

อภิปรายอีก เชิญครับ

นายอ่างทอง สมเพชร - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ปัญหาบ้านสังข์ หมู่ 8 ตอนหน้าฝนผม

ส.อบต. หมู่ที่ 8 เป็นผู้ใหญ่บ้าน ในปี 2555 ให้นํางบประมาณ 2 แสนบาท มาซ่อม

ถนนลูกรัง 2 เส้น เกิดประโยชน์มาก ตอนนี้ผ่านมานานแล้วถนน

มีการชํารุด เพราะมีการขนหมูของเบทาโกรว่ิงประจํา ผมเสนอว่าให้ผู้

ได้รับผลประโยชน์ซ่อมแซมได้ไหม แต่เขาบอกให้ท้องที่และท้องถ่ิน

ซ่อมแซมแต่มันอยู่ในเขต หมู่ 3 ตําบลน้ําใสแต่ผมเคยเอางบหมู่บ้านไป

ทําเขาไม่มาซ่อมให้ ผมเลยปรึกษาคนใช้ถนนเส้นนั้นว่าเราซ่อมแล้วติด

ป้ายห้ามรถหกล้อใช้ แต่มันเป็นไปไม่ได้ผมอยากให้ทําถนนเส้นนี้ได้

ไหมเพราะสะพานก็ไม่ได้แล้ว

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิก ถนนเส้นไปโนนขี้เหล็กอยู่ในเขตตําบลน้ําใสคงทํา

ไม่ได้ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมอย่าเพิ่งไปกังวลเดี๋ยวก็ต้องคุยกัน

อีกที รออีกหน่อย ปัญหามีมากมายต้องช่วยกัน
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- การประชุมวันนี้ได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว หากไม่มีสมาชิก

ท่านใดจะอภิปรายอีก ผมขอปิดการประชุม

- ปิดประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา -

(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกการประชุม

( นายสมบูรณ์ แข้คํา )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายภาษิต ธุระกิจ )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายสมัย บัวระบัน )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 9

ความคิดเห็นประธานสภาฯ  รับรอง

 ไม่รับรอง (ระบ)ุ ...................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม

( นายประยุทธ เกษี )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์


